

## ส่วนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน

## 5.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักสูตร	✓		โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนรู้ประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่ จัดทำการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และส่งผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการที่โรงเรียนมีการทำ สัญญาความร่วมมือ (MOU) หรือสถานประกอบการที่โรงเรียนจัดหาให้ เพื่อให้เกิดทักษะ กระบวนการคิด การ จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษา ได้นำความรู้ทักษะดังกล่าวในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการทำงานและประกอบอาชีพอิสระ
2	ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม	✓		โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถปรับตัวได้เมื่อออกไปทำงานในสถานประกอบการ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
3	สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนที่มีคุณภาพ	✓		โรงเรียนมีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ให้ครูจัดทำแผนการเรียนการสอน ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการบูรณาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยคำนึงผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ทำให้นักเรียนสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมาตรฐาน
4	สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม เกณฑ์	✓		โรงเรียนได้สนับสนุน ส่งเสริมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบต่อ การทำงานร่วมกัน การ รู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะ อาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสา พัฒนาต่าง ๆ

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
5	สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพสู่สังคม	✓		สาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 4 สาขาวิชาได้ออกให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง ดังนี้
	(สาขางานยานยนต์)	✓		<p><b>สาขางานยานยนต์</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียนระดับ ปวช.1-2 ออกหน่วยให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ณ วัดนักบุญมารีอา มัถดาเลนา บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กและเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</li> <li>8-10 กรกฎาคม 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ณ วัดนักบุญเปาโลภักดิ์ใจ บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</li> <li>23-25 กันยายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์ บ้านนาบัว ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมจักรยานยนต์ ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</li> <li>24 มกราคม 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับส่วนราชการ โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน อำเภอท่าอุเทน ที่บ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ซ่อมจักรยานยนต์ ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 7 ชั่วโมง</li> <li>วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยบริการ วิชาการและวิชาชีพ วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งานที่ให้บริการ ซ่อมแซมรั้ววัด ทาสี</li> </ol>

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
5	สถานศึกษาให้บริการวิชาชีพสู่สังคม (สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง)	✓		<p>สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง</p> <p>วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียนระดับ ปวช.1-2 ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านเรือน ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>2. 8-10 กรกฎาคม 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดนักบุญเปาโลโลกถึงใจ บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น พัดลม ไฟฟ้าในบ้านเรือน ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>3. 23-25 กันยายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์ บ้านนาบัว ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมวิทยุ ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>4. 24 มกราคม 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับส่วนราชการ โครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน อำเภอท่าอุเทน ที่บ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมบำรุงทั่วไป ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 7 ชั่วโมง</p> <p>5. วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งานที่ให้บริการ ซ่อมแซมทำความสะอาดงานทั่วไปภายในวัดและชุมชน</p>

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
5	สถานศึกษาให้บริการวิชาชีพสู่สังคม (สาขางานโครงสร้าง)	✓		<p><b>สาขางานโครงสร้าง</b></p> <p>วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียนระดับ ปวช.1-2 ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานเชื่อมตัดเหล็ก การเชื่อมต่อบ้านที่อยู่อาศัย ราวตากผ้า รั้วบ้าน ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>2. 8-10 กรกฎาคม 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดนักบุญเปาโลโลกสิงใจ บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานเชื่อมตัดเหล็ก การเชื่อมต่อบ้านที่อยู่อาศัย ราวตากผ้า รั้วบ้าน ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>3. 23-25 กันยายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์ บ้านนาบัว ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานงานเชื่อมตัดเหล็ก การเชื่อมต่อบ้านที่อยู่อาศัย ราวตากผ้า รั้วบ้าน ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>4. 24 มกราคม 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับส่วนราชการ โครงการอำเภอ ยืมเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน อำเภอท่าอุเทน ที่บ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานเชื่อมเครื่องมือการเกษตรทั่วไป เชื่อม จอบ เสียม คาด ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 7 ชั่วโมง</p> <p>5. วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งานที่ให้บริการ ซ่อมแซมรั้ววัด ทาสี ทำความสะอาด บริเวณวัดและชุมชน</p>

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
5	สถานศึกษาให้บริการวิชาชีพสู่สังคม (สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)			<p><b>สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน</b></p> <p>วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียนระดับ ปวช.1-2 ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดนักบุญมารีอา มัคดาเลนา บ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมบำรุงงานไม้ ตู้ เตียง ราวตากผ้า ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>2. 8-10 กรกฎาคม 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดนักบุญเปาโลโลกถึงใจ บ้านนมน ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงงานไม้ ซ่อมรั้วที่อยู่อาศัย ราวตากผ้า ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>3. 23-25 กันยายน 2559 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์ บ้านนาบัว ต.หนองแวง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมบำรุงงานไม้ ซ่อมรั้วที่อยู่อาศัย ราวตากผ้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 24 ชั่วโมง</p> <p>4. 24 มกราคม 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร่วมกับส่วนราชการ โครงการอำเภอ ยืมเคลื่อนที่ ปกป้องสถาบัน อำเภอท่าอุเทน ที่บ้านหนองเทา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม งานที่ให้บริการเป็นงานซ่อมงานไม้ ประกอบเก้าอี้ ให้บริการวิชาชีพ ในการประกอบเก้าอี้เล็ก ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 7 ชั่วโมง</p> <p>5. วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูในสาขาวิชาและนักเรียน ระดับ ปวช.1-2 ทุกคน ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ วัดนักบุญฟรังซิสเดอซาล บ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งานที่ให้บริการ ซ่อมแซมรั้ววัด ทาสี</p>

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
6	สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย	✓		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมสนับสนุนโครงการทางวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและสรุปความรู้เป็นภาพรวม จัดทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียน การสอนภายในโรงเรียน</li> <li>- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดทำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมในการจัดการเรียน การสอน และช่วยเหลือสังคมต่อไป</li> </ul>
7	ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและการจัดการ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ	✓		ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีการบริหารจัดการแบบบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เน้นความรักความสามัคคี ทำงานเป็นทีม มี เครือข่ายจากภายนอกเข้าร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
8	สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและ จุดเด่นของสถานศึกษา	✓		สถานศึกษามีการระดมบุคลากรทุกภาค มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อ ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการประเมิน/ติดตามการปฏิบัติงานทุกเดือนเพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน
9	สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการ ศึกษา	✓		ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาการตามที่ครูได้รับผิดชอบในแต่ละสาขางานตามสถานประกอบการ ต่างๆ และโรงเรียนจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก และมีโครงการพัฒนาครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการมากกว่า 17 แห่ง ในประเทศ นักเรียน ปวช. 3 ทุกคนผ่านการฝึก ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ทุกสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน ประกอบการพร้อมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอน
10	นักเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล	✓		โรงเรียนมีการส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร และสร้าง สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดและการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติงานในประเทศและ ต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
11	สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ	✓		โรงเรียนมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และมีสถานประกอบการ ร่วม จัดการเรียนการสอน พร้อมพัฒนาครูให้ก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ฝึกปฏิบัติจริง นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ

ที่	เป้าหมาย	สภาพความสำเร็จ		ผลการดำเนินงาน
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
12	สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้	✓		โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน ซ่อมบำรุงบ้าน โรงเรียน ประตูบ้าน รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมแนะนำให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
13	การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล	✓		โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารงาน มีบทพรรณางาน มีคู่มือปฏิบัติงาน มีแผนพัฒนาโรงเรียนในระยะ 5 ปี มีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
14	สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา	✓		โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เป็นโรงเรียนการกุศล บริหารงานโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จึงมีโรงเรียนในเครือข่ายให้การสนับสนุน สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า ให้การสนับสนุน โรงเรียนให้การสนับสนุนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในสาขาวิชาที่โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน